

SỰ THẬT

ĐIỀU TRỊ HIV
KHI BẠN KHÔNG
CÓ MEDICARE

Vietnamese | Tiếng việt

MEDICARE LÀ GÌ?

Medicare là hệ thống chăm sóc sức khỏe công của Úc. Nó cung cấp hầu hết các dịch vụ y tế, bao gồm cả dịch vụ HIV và thuốc miễn phí hoặc với chi phí thấp.

AI CÓ THỂ NHẬN MEDICARE?

Công dân Úc, thường trú nhân Úc (hoặc những người xin thị thực thường trú trong một số trường hợp), công dân New Zealand sống ở Úc và những người đến từ một quốc gia có Reciprocal Healthcare Agreement (Thỏa thuận Chăm sóc Sức khỏe Đối ứng Hối tương) có thể nhận được Medicare.

Du khách nước ngoài (làm việc, học tập hoặc đi nghỉ ở Úc) thường không thể nhận được Medicare. Nếu bạn không nhận được Medicare, có nhiều cách khác để được điều trị và chăm sóc HIV.

RECIPROCAL HEALTHCARE AGREEMENT LÀ GÌ?

Reciprocal Healthcare Agreement bao gồm các chi phí chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho công dân từ một số quốc gia khác nhau. Nếu bạn đến từ một quốc gia có Reciprocal Healthcare Agreement, Medicare sẽ chi trả cho việc điều trị và chăm sóc HIV của bạn. Thỏa thuận này không bao gồm tất cả những người có các loại thị thực. Để biết thông tin về Thỏa thuận chăm sóc sức khỏe đối ứng, hãy truy cập mã QR *Thông tin khác* ở cuối.

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU TRỊ HIV NẾU TÔI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN MEDICARE?

Bạn sẽ cần gặp bác sĩ HIV thường xuyên để theo dõi sức khỏe của mình và kê đơn thuốc. Nếu không có Medicare, việc điều trị HIV rất tốn kém và hầu hết mọi người không đủ khả năng chi trả toàn bộ chi phí. Một số xét nghiệm máu mà bạn cần cũng rất đắt.

Có một số cách khác mà bạn có thể thử tiếp cận để được điều trị và chăm sóc rẻ hơn.

Thỏa thuận Tài trợ Liên bang

Federation Funding Agreement (FFA - Thỏa thuận Tài trợ của Liên bang) cung cấp khả năng được việc điều trị HIV miễn phí hoặc giá cả phải chăng cho những người nhiễm HIV không có Medicare. Các phương pháp điều trị HIV được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp thông qua các nhà thuốc bệnh viện do chính phủ tài trợ hoặc các địa điểm khác. Xem bên dưới để biết thêm thông tin hoặc nói chuyện với Nhân viên Hỗ trợ đồng cảnh ngộ.

Trung tâm Sức khỏe Tình dục

Tại thời điểm viết bài này, Trung tâm Sức khỏe Tình dục cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị miễn phí cho một số bệnh nhân không có Medicare đang sống ở Victoria. Tuy nhiên, những bệnh nhân này có thể không được sử dụng đầy đủ các loại thuốc.

Nhập thuốc điều trị HIV từ quốc gia của bạn (Chương trình Nhập khẩu Cá nhân)

Bạn có thể nhờ gửi thuốc điều trị HIV cho bạn từ quốc gia của mình theo Chương trình Nhập khẩu Cá nhân của Úc. Bạn cần được sĩ, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn gửi thuốc từ quốc gia của bạn. Mỗi lần bạn chỉ có thể nhập số lượng thuốc cung cấp cho ba tháng. Điều này có thể rẻ hơn so với mua thuốc gốc trực tuyến. Bạn sẽ cần đến bác sĩ HIV của Úc để kiểm tra sức khỏe của mình. Bạn sẽ cần thanh toán cho chi phí này.

Nhập khẩu thuốc gốc

Thuốc gốc cùng hoạt chất điều trị HIV có thể được mua từ các hiệu thuốc trực tuyến. Thuốc này rẻ hơn nhiều so với việc điều trị bằng thuốc hiệu ở Úc. Những thuốc này có thể được nhập bằng cách sử dụng Chương trình Nhập khẩu Cá nhân được đề cập ở trên. Bạn cần thoa toa thuốc từ một bác sĩ Úc chuyên trị HIV. Mỗi lần bạn chỉ có thể mua số lượng thuốc cung cấp cho ba tháng. Không phải tất cả các loại thuốc đều có sẵn ở dạng gốc cùng hoạt chất. Bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ HIV của Úc để theo dõi sức khỏe của mình. Bạn sẽ cần thanh toán cho chi phí này.

Điều quan trọng là chỉ mua thuốc từ các trang mạng đáng tin cậy. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt các loại thuốc điều trị HIV an toàn và đáng tin cậy. Khi mua các loại thuốc gốc cùng hoạt chất được WHO phê chuẩn, bạn có thể mong đợi nhận được các phương pháp điều trị hiệu quả cao.

Để có liên kết đến các trang mạng trực tuyến đáng tin cậy, hãy truy cập mã QR *Thông tin khác* ở cuối.

Tham gia thử nghiệm lâm sàng cung cấp phương pháp điều trị HIV

Đôi khi những người nhiễm HIV không thể nhận được Medicare có thể được điều trị và chăm sóc bằng cách tham gia các thử nghiệm lâm sàng.

Bảo hiểm Y tế ở Nước ngoài

Nếu bạn có Bảo hiểm Y tế dành cho Du khách Nước ngoài mà sinh viên quốc tế cần phải có khi học tập tại Úc, thì bảo hiểm này có thể chi trả cho các dịch vụ và điều trị HIV. Không phải tất cả các công ty bảo hiểm đều chi trả cho việc điều trị HIV, do đó bạn sẽ cần phải kiểm tra.

TÌM PHÒNG KHÁM HIV Ở ĐÂU

Bạn có thể được điều trị HIV tại các phòng khám trong bệnh viện, Melbourne Sexual Health Centre và bác sĩ đa khoa/gia đình (GP) được đào tạo chuyên khoa về HIV được gọi là các bác sĩ có thẩm quyền kê đơn HIV theo Mục 100 (S100) Để tìm bác sĩ có thẩm quyền kê đơn HIV theo Mục 100 (S100) ở khu vực của bạn, hãy đến phần mã QR *Thông tin thêm* ở cuối.

THÔNG TIN THÊM

